

Số: 300/PGDDĐT

Dầu Tiếng, ngày 22 tháng 11 năm 2023

V/v tăng cường triển khai thực hiện
các nhiệm vụ trọng tâm công tác
bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc.

Căn cứ Công văn số 2052/UBND-NC ngày 31/10/2023 của UBND huyện Dầu Tiếng về việc tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai đến Hiệu trưởng các trường trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông với các nhiệm vụ như sau:

1. Các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Huyện uỷ, Ủy ban nhân dân huyện trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trọng tâm là Chỉ thị 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, Chương trình số 120-CTr/TU ngày 30/6/2023 của Tỉnh Ủy Bình Dương về việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của ban Bí thư, Kế hoạch số 2084/KH-UBND ngày 28/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tăng cường quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

- Tổ chức các chương trình, kế hoạch, hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023 và triển khai công tác năm 2024.

2. Các đơn vị tham mưu, phối hợp với Công an địa phương và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật để phòng ngừa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ cho CBGV NV, học sinh và cha mẹ học sinh trong tình hình mới.

Tăng cường tham mưu, phối hợp với lãnh đạo địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm TTATGT ở khu vực trước cổng trường, không để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông giờ cao điểm phụ huynh học sinh đưa, đón học sinh.

Thường xuyên theo dõi đơn đốc CBGV NV và học sinh chấp hành và thực hiện bảo đảm tránh không để xảy ra các vụ việc vi phạm về TTATGT.

Đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.



TRƯỞNG PHÒNG

Tạ Tấn Tuấn